

ชีวกฤตอินโด
BANPU รอดรี!
ผู้บริหารเจलय

ทันหุ้น - BANPU ยืนยันวิกฤติ
เศรษฐกิจในอินโดนีเซีย ไม่
กระทบ → → → **อ่านหน้า 8**

ชีวกฤต (ต่อจากหน้า 1)

พร้อมหน้าขยายเหมืองถ่านหินต่อเนื่อง หวังเพิ่มปริมาณถ่านหินสำรองให้อยู่ในระดับ 15 ปี รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในแถบเอเชีย-แปซิฟิก มั่นใจรายได้ทั้งปีโต 25% จากราคาถ่านหินขาขึ้น ด้านนักวิเคราะห์ ประเมินผลงานไตรมาส 3/2561 ขยายตัวต่อ จากธุรกิจถ่านหินโดดเด่น และธุรกิจก๊าซที่มีอนาคตสดใส เคาะ "ซื้อ" เป้า 26 บาท

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ยืนยันกับ "ทันหุ้น" ว่าวิกฤติค่าเงินรูเปียห์ในอินโดนีเซีย รวมถึงการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอินโดนีเซีย ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่อยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งบริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเต็มศักยภาพ

● ย้ำเป้ารายได้โต 25%

ทั้งนี้บริษัทยังคงตั้งเป้ารายได้ทั้งปี 2561 เติบโต 25% เนื่องจากราคาขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่กำลังการผลิตยังคงเท่าเดิม พร้อมกันนี้นางสมฤดี คาดการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงที่เหลือของปี ว่ายังมีแนวโน้มที่จะทรงตัวในระดับสูง จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในแถบเอเชีย-แปซิฟิก

ขณะที่เป้าหมายหลักอยู่ที่การขายถ่านหินจากเหมืองในออสเตรเลีย 15 ล้านตัน ปัจจุบันได้ขายไปแล้ว 99% ซึ่งในส่วนนี้กำหนดราคาแล้ว 75% และยังคงเหลืออีกราว 25-26% ที่ยังไม่ได้กำหนดราคาขาย ส่วนเป้าหมายการขายถ่านหินในอินโดนีเซียปีนี้ที่ 26 ล้านตันนั้น ขายล่วงหน้าไปแล้ว 88% โดยยังไม่ได้มีการกำหนดราคาขาย 43% ดังนั้นหากราคาขายถ่านหินปรับขึ้นได้อีกก็จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์

นางสมฤดี กล่าวว่า บริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในเหมืองถ่านหินใหม่เพิ่มเติม จากปัจจุบันที่มีอยู่ 5 เหมืองในอินโดนีเซีย และ 5 เหมืองในออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองถ่านหินให้อยู่ในระดับ 15 ปีจากปัจจุบันที่อยู่ระดับ 12 ปี โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในอินโดนีเซียในช่วงต้นปี 2562

● ราคาถ่านหินขาขึ้น-เป้า 26 บ.

นายสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วิกฤติเศรษฐกิจในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบการทำธุรกิจของ BANPU โดยฝ่ายวิเคราะห์คาดการณ์ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2561 จะยังขยายตัวต่อเนื่องได้จากไตรมาส 2/2561 เนื่องจากบริษัทมีผลผลิตถ่านหินที่อินโดนีเซียและออสเตรเลียในไตรมาส 3/2561 เพิ่มขึ้น 7% จากไตรมาส 2/2561 ประกอบกับราคาถ่านหินล่าสุดยังยืนสูงได้ที่ 115 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จึงคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสมที่ 26 บาท

"เหตุการณ์ในอินโดนีเซียไม่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของ BANPU โดยบริษัทเองก็ยังคงแผนการลงทุนในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ปริมาณฝนในอินโดนีเซียลดลงทำให้บริษัทสามารถผลิตถ่านหินได้เพิ่มขึ้น กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งราคาถ่านหินก็ปรับตัวขึ้น จึงยังมอง BANPU เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มพลังงาน" นายสุโชติกล่าว

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ คาดการณ์กำไรทั้งปี 2561 ของ BANPU ไว้ที่ 10.516 ล้านบาท จากธุรกิจถ่านหินที่อินโดนีเซียและออสเตรเลียที่แข็งแกร่งตามราคาถ่านหินที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่สหรัฐก็มีการเติบโตทั้งยอดขาย และอัตรากำไรขั้นต้นอย่างน่าประทับใจ ถือว่าเป็นธุรกิจที่คาดว่าจะมีแนวโน้มดีในอนาคต

ฝ่ายวิเคราะห์คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงครึ่งหลังของปี 2561 จะมีกำไรดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากทิศทางค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากต้นปีที่ราว 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 32.67-33.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสมที่ 27.00 บาท